

Số: 96/BC-HĐND

Hướng Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa khoá XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

#### **Phần thứ nhất THẨM TRA CÁC BÁO CÁO**

#### **I. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính năm 2023**

Qua nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện<sup>1</sup>, Ban Pháp chế thống nhất với các nhận định, đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và trong toàn tỉnh; sự tác động tiêu cực của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm của huyện nhà. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; sự đồng lòng ủng hộ của doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có những phát triển tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhiều sự kiện trọng đại của địa phương đã được diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thực hiện hiệu quả, chất lượng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác giao nhận quân; chỉ đạo và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện hoàn thành xuất sắc; tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt kế hoạch, yêu cầu đề ra; tiếp tục

1. Báo cáo số 729/BC-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; Báo cáo số 757/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo số 756/BC-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác điều hành, chỉ đạo năm 2023.

thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, huấn luyện cho cán bộ dân quân tự vệ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

An ninh trật tự, an toàn xã hội toàn huyện được đảm bảo ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiếp tục triển khai có hiệu quả, điều tra khám phá án hình sự đạt tỷ lệ cao<sup>2</sup>, tiếp tục đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ và điểm nóng về an ninh trật tự.

Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính đã được chú trọng và đẩy mạnh, thực hiện số hóa, công khai hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Quan tâm sắp xếp đội ngũ; tiếp tục kiện toàn các chức danh chủ chốt các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; thực hiện tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ, tinh giản biên chế, chính sách cán bộ và thi đua khen thưởng kịp thời. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chương trình công tác trọng tâm của huyện đề ra; thực hiện chỉ đạo, điều hành đảm bảo nguyên tắc, quy chế; công tác chỉ đạo thường xuyên, toàn diện bên cạnh đó ưu tiên tập trung các nội dung, nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, kịp thời chỉ đạo giải quyết vấn đề phát sinh đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Tuy vậy, trong lĩnh vực an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng so cùng kỳ 2022<sup>3</sup>, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội chủ yếu lứa tuổi thanh thiếu niên và có liên quan đến ma túy; tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp và thủ đoạn tinh vi. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành mệnh lệnh hành chính ở các cơ quan, đơn vị, còn chưa nghiêm; các chỉ số cải cách hành chính cấp xã, cấp huyện còn thấp; việc đôn đốc, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt dẫn đến vẫn còn trễ hạn. Công tác theo dõi, điều hành, chỉ đạo một số mặt, lĩnh vực còn có sai sót, hiệu quả chưa cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trong thời gian tới, Ban Pháp chế nhất trí theo các báo cáo và đề nghị: Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có chất lượng; chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự. Tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường biện pháp phòng ngừa và tiếp tục có giải pháp chỉ đạo cụ thể hạn chế tối đa tình hình phạm tội xảy ra; ngăn chặn tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự trên địa bàn, hạn chế điểm đen về an toàn giao thông, điểm dễ phát sinh tội phạm. Tiếp tục tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác phối hợp giải quyết nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai; chỉ đạo xây dựng giải pháp tập trung tháo gỡ các khó khăn

2. Điều tra làm rõ 31/36 vụ, bắt xử lý 42 đối tượng, đạt tỉ lệ 86,1% (cùng kỳ 2022: 26/32 vụ, tỷ lệ 81,25%)

<sup>3</sup> Xảy ra 38 vụ/62 đối tượng (tăng 06 vụ so với 2022). Làm chết 3 người, 08 người bị thương.

và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện kỷ cương hành chính và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp cơ sở; có giải pháp, biện pháp trong việc lấy kết quả thực hiện để làm thước đo, tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức, đơn vị, cá nhân.

## **II. Các lĩnh vực công tác khác**

### **1. Báo cáo số 758/BC-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023**

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với nội dung tại báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Năm 2023, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các hoạt động về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; công tác bồi thường nhà nước; công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; cụ thể hóa các quy định của pháp luật đi vào thực tiễn một cách hiệu quả. Cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn cơ bản chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tích cực, kịp thời, toàn diện.

Tuy nhiên, kết quả thi hành pháp luật vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; hệ thống văn bản pháp luật thay đổi thường xuyên nên việc cập nhật, nắm bắt văn bản của cấp xã và một số cơ quan đơn vị chưa kịp thời; văn bản vẫn còn sự chông chéo, chưa rõ ràng, chậm hướng dẫn; một số chính sách ban hành, thực hiện còn chậm, kinh phí, nguồn lực thực hiện chưa kịp thời hoặc chưa đảm bảo. Ban thống nhất với khó khăn và kiến nghị, đề xuất của UBND huyện và đồng thời Ban đề nghị các ngành khắc phục hạn chế, tiếp tục tổ chức việc tuyên truyền pháp luật trong tất cả các cơ quan, đoàn thể, Nhân dân; Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp. Quan tâm, chỉ đạo lồng ghép triển khai các nội dung văn bản quy phạm pháp luật địa phương và Nghị quyết HĐND các cấp đến các tầng lớp Nhân dân. Chủ động trong áp dụng và phát hiện đề xuất các cấp đối với những bất cập, vướng mắc trong áp dụng thực hiện. Quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn việc thực triển khai thực hiện nghiêm việc áp dụng các văn bản và xử lý vi phạm phát sinh tại địa phương.

### **2. Báo cáo số 760/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện về Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; ban hành văn bản, kế hoạch chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, Ban nhận thấy việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ các cơ quan và qua thanh tra, kiểm tra vẫn còn hạn chế; việc

đề ra các giải pháp phòng ngừa, có lúc, có nơi chưa gắn với việc công khai minh bạch nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, như trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng; việc giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước hiệu quả chưa cao; công tác công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa thường xuyên.

Ban thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, công tác phòng chống tham nhũng năm 2024; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, trong triển khai các chương trình dự án đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đất; cấp, đổi quyền sử dụng đất để nhân dân, các tổ chức tham gia giám sát, phòng ngừa tham nhũng, sai phạm. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, đơn vị dễ phát sinh vi phạm; quản lý, giám sát cán bộ, công chức viên chức, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đúng pháp luật các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực.

### **3. Báo cáo số 755/BC-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà<sup>4</sup>.

Tuy vậy, việc đề ra các giải pháp, biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, hiệu quả thực hiện chưa cao; xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu kịp thời, chưa gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc điều chuyển nguồn vốn công trình, dự án còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách; công tác quản lý đất đai, rừng, tài nguyên còn có bất cập, gây thất thoát, lãng phí; công tác quản lý thuế, nguồn thu còn chưa triệt để.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Ban Pháp chế thống nhất như báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Ban đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành, cơ quan, địa phương tăng cường rà soát hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức để triển khai áp dụng hiệu quả hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực phát huy thế mạnh của đội ngũ; đẩy mạnh công

<sup>4</sup> Thanh tra 06 cuộc và đã kiến nghị thu hồi 26.797.700 đồng; trích tiết kiệm chi thường xuyên 10% : 9.688.000.000 đồng.; Tiết kiệm từ đầu tư xây dựng 159 công trình: 4 tỷ đồng.

tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

**4. Báo cáo số 759/BC-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Ban thống nhất với những đánh giá, nhận định trong Báo cáo của UBND huyện về những khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trong những năm gần đây Hướng Hóa là địa bàn có nhiều dự án đầu tư liên quan đến thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng về đất đai. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện và xã, thị trấn. Số lượng đơn thư, các lượt tiếp công dân đã được tổng hợp đầy đủ số hai cấp<sup>5</sup>. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phân loại và giải quyết đúng trình tự theo quy định, đảm bảo kịp thời, theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số hạn chế: Công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết chưa kịp thời, chưa dứt điểm nên dẫn đến tình trạng công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư còn chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quyết định đã có hiệu lực chưa thường xuyên, quyết liệt; có vụ đã giải quyết đúng nhưng công dân vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết, cố tình kéo dài, vượt cấp trong nhiều năm liền; có tình trạng đơn thư nặc danh trong các trường học.

Ban Pháp chế thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như báo cáo của UBND huyện; đồng thời đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế; chỉ đạo công tác hòa giải cơ sở, giải quyết dứt điểm các đơn thư. Tổ chức giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến từng cán bộ, Nhân dân; kịp thời xử lý cán bộ, công chức tham mưu sai quy định pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời có biện pháp đối với công dân cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo sai quy định.

**5. Báo cáo số 761/BC-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện**

Qua xem xét báo cáo cho thấy, hầu hết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 tập trung vào các nhóm lĩnh vực chủ yếu: Nông nghiệp - lâm nghiệp; đất đai, tài nguyên và môi trường; xây dựng, giao thông và một số ý kiến về lĩnh vực điện lưới, điện sinh hoạt. Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét, chỉ đạo và yêu cầu các phòng ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết và trả lời.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được xem xét chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm, do huyện còn khó khăn về ngân sách, nguồn

<sup>5</sup> Tiếp công dân trong năm 99 lượt/105 người/99 vụ, tiếp nhận 132 đơn/132 vụ việc. Tại Ban tiếp công dân 68 đơn/68 vụ, Các xã thị trấn 64 đơn/64 vụ.

lực nên việc giải quyết chưa kịp thời, đang trong thời gian hoàn thiện quy trình đầu tư hoặc đã đề xuất và chờ hỗ trợ từ cấp trên<sup>6</sup>...; một số kiến nghị liên quan quy định của pháp luật không thể đáp ứng được, chờ kiến nghị đề xuất cấp trên; một số dự án do cấp trên đầu tư chưa triển khai, chưa hoàn thiện cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị nhiều lần<sup>7</sup>. Ban kiến nghị UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, tiếp tục huy động các nguồn lực, có kế hoạch thực hiện các nguồn lực hợp lý, tiếp tục nghiên cứu và có các giải pháp tập trung, chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Chỉ đạo phân loại các ý kiến để giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trong tham mưu triển khai thực hiện; đề xuất, kiến nghị với các cơ cấp, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các quy trình, tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo kịp thời công khai thông tin đã giải quyết, trả lời để cử tri, Nhân dân được biết và theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết theo quy định.

### **III. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện**

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung trong báo cáo số 385/BC-VKSND ngày 04/12/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Năm 2023, tình hình tội phạm gia tăng<sup>8</sup> so với cùng kỳ 2022, diễn biến khá phức tạp và xảy ra ở nhiều lĩnh vực, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các vụ, việc<sup>9</sup>; Ban hành nhiều kết luận, kiến nghị yêu cầu đối với các cơ quan liên quan trong các hoạt động kiểm sát và phục vụ hoạt động phối hợp công tác. Đã giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và chú trọng công tác xây dựng ngành để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ban đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong năm qua và nhất trí với những phương hướng nhiệm vụ đề ra cho thời gian tới của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; đồng thời đề nghị tiếp tục kiểm sát tăng tỉ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và giải quyết án ở giai đoạn điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án và chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn thi hành án; áp dụng số hóa hồ sơ vụ án; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

### **IV. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện**

Ban Pháp chế thống nhất trí với những nội dung trong báo cáo số 16/BC-TA ngày 30/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa. Trong năm 2023, Tòa án nhân dân huyện đã rất nỗ lực trong việc thụ lý và tiến hành xét xử các vụ, việc

<sup>6</sup> Nạo vét hệ thống thủy lợi; nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh; xây dựng, sửa chữa hệ thống giao;

<sup>7</sup> Hệ thống nước sạch vùng Lìa; các tuyến đường giao thông thuộc dự án GMS; tuyến đường thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

<sup>8</sup> Tội phạm mới phát sinh 132 vụ/140 bị can, tăng 14 vụ/20 bị can.

<sup>9</sup> Thực hành quyền công tố 98/98 vụ; kiểm soát điều tra vụ án hình sự 141/182; kiểm sát hoạt động tư pháp 98/98/142 bị can; kiểm sát xét xử 104/116 vụ; kiểm sát bắt, tạm giam, tạm giữ 109/111 người tạm giữ, 113/151 người tạm giam.

<sup>10</sup> Giải quyết 84/102 tin báo, tố giác, tỉ lệ giải quyết 82,4%; kiểm sát điều tra vụ án hình sự thụ lý 147 vụ/145 bị can, đã giải quyết 98 vụ/96 bị can; kiểm sát hoạt động tư pháp truy tố: truy tố 75 vụ/101 bị can; kiểm sát xét 73 vụ/102 bị cáo; kiểm sát tạm giữ và thi hành án hình sự....

trong thời hạn quy định của pháp luật với số lượng tăng vụ, việc tăng và tỉ lệ giải quyết án đạt tăng cao với cùng kỳ 2022<sup>10</sup>. Các vụ án trọng điểm, án ma túy được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh. Án hôn nhân gia đình đã quan tâm công tác hòa giải và hòa giải thành công nhiều vụ<sup>11</sup>; số phiên tòa rút kinh nghiệm vượt chỉ tiêu đề ra. Khắc phục khó khăn để thực hiện xét xử lưu động, xét xử án điểm, nhằm góp phần giáo dục, răn đe phòng ngừa chung và thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, chính trị, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quan tâm công tác nâng cao chất lượng đoàn Hội thẩm nhân dân để thực hiện tốt hoạt động theo quy định.

Tuy vậy, quá trình giải quyết, vẫn còn một số trường hợp giải quyết chưa kịp thời do lỗi chủ quan của Thẩm phán, tỉ lệ vụ việc giải quyết theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án còn thấp. Ban Pháp chế nhất trí với các giải pháp, kiến nghị của Tòa án nhân dân huyện về công tác phối hợp các cơ quan tổ chức trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu; nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai và hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, chất lượng hòa giải ở cơ sở. Ban kiến nghị Tòa án nhân dân phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục chú trọng đến chất lượng xét xử các vụ án hình sự; giải quyết đúng hạn các loại án, vụ việc dân sự; hạn chế thấp nhất án hủy, sửa, án oan sai; có giải pháp chỉ đạo việc tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của các cơ quan, cá nhân nhằm rút ngắn thời hạn tạm đình chỉ giải quyết vụ án; tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa để cập nhật, đăng tải bản án, quyết định bản án kịp thời.

#### **V. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện**

Ban Pháp chế đồng tình với những đánh giá trong Báo cáo số 387/BC-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch ngành cấp trên giao<sup>12</sup>; Công tác thụ lý án, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng pháp luật, đã tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các mặt công tác, rà soát, phân loại án, xây dựng phương án giải quyết phù hợp từng hồ sơ, giải quyết dứt điểm những hồ sơ có điều kiện giải quyết. Công tác phối hợp trong tổ chức, thi hành án kịp thời, có hiệu quả.

Tuy nhiên vẫn còn một số vụ, việc phức tạp, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, số việc chuyên kỳ sau tăng chưa có giải pháp thực hiện hiệu quả. Ban nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Trong thời gian tới, đề nghị ngành Thi hành án dân sự huyện tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác Thi hành án dân sự, hành chính, triển khai thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án đúng quy định; xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật, kịp thời; quan tâm chỉ đạo thi hành án phức tạp, kéo dài, có giá trị thi hành lớn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy

11. Thụ lý 383 vụ, việc, đã giải quyết 350/385 vụ, việc đạt tỉ lệ 90,9% 296 vụ việc, (năm 2022 đã giải quyết 246 vụ việc, đạt tỉ lệ 83,1%. so với cùng kỳ 2022 thụ lý tăng 98 vụ, việc, tỉ lệ giải quyết tăng 7,8%.)

<sup>11</sup> Hòa giải đoàn tụ 26 cặp vợ chồng.

<sup>12</sup> Tổng số đã thi hành 484 /559việc, tăng 140 việc so với 2022 (có 03 hoãn, 02 tạm đình chỉ) đạt tỉ lệ 86,6%, vượt kế hoạch 1,1 % kế hoạch giao. Về tiền: số có điều kiện thi hành 22.439.017.000 đồng chiếm 27% số phải thi hành, đã thi hành xong 12.900.728000 đồng đạt tỉ lệ 57,5%, vượt chỉ tiêu 9%.

manh công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án.

**Phần thứ hai**  
**THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Sau khi nghiên cứu các Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế thống nhất với các dự thảo Nghị quyết đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng nhân dân huyện;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Sâm**